

# Liên tiếp lập chiến công



Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh được trang bị nhiều phương tiện mới phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là đơn vị chủ công thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Với ý chí, quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Hải đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển của tỉnh.

Cái rét đậm những ngày cuối năm cùng với gió to làm sóng biển dữ dội hơn. Ngư dân tạm neo tàu, thuyền vào bến để nghỉ ngơi cho những ngày vươn khơi sắp tới thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. Thiếu tá Ngô Quang Phiến, Chính trị viên Hải đội chia sẻ: Đây là thời điểm nhạy cảm, hoạt động buôn lậu diễn ra trên biển nên dù biển động anh em trong đơn vị vẫn vững tay lái, vươn khơi thực hiện nhiệm vụ. Là đơn vị nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên biển, bất cứ

khi nào có lệnh của cấp trên là chúng tôi lên đường. Ngoài ra, đơn vị còn đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường ống dẫn khí từ khu vực giàn khoan vào bờ, tổ chức đưa đón các đoàn công tác, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm nhiệm vụ tại giàn khoan...

Vừa trở về sau chuyến tuần tra dài ngày, khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị như già đi bởi sương gió biển khơi. Thượng úy Nguyễn Mạnh Hưng, máy trưởng tàu BP 03-04-02 là người có nhiều kinh nghiệm đi biển, quang quát với sóng to, gió lớn đã 13 năm kể từ ngày về đơn vị. Tiếp nối truyền thống của người cha đã từng là lính quân hàm xanh, Hưng luôn hiểu thế nào là cuộc sống xa gia đình. Mỗi chuyến ra khơi dù ít ngày hay dài ngày cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời quân ngũ. Trò chuyện với anh em trên tàu, chúng tôi được nghe

kể về nhiều kỷ niệm vui buồn trong mỗi chuyến hành quân trên biển, nhất là thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Mới đây nhất, hồi 13 giờ 45 phút ngày 7/11/2017, Hải đội 2 nhận được tin báo phương tiện mang biển kiểm soát BT 101TS, công suất 70CV, trên phương tiện có thuyền viên do ông Đỗ Hữu Huân, thôn Vạn Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) làm chủ đang khai thác thủy hải sản tại khu vực vùng biển huyện Thái Thụy không may gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang máy có nguy cơ bị chìm. Nhận được tin báo, được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm 7 đồng chí và 1 xuồng BP 03-08-02 nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu gặp nạn; đồng thời, huy động các phương tiện khai thác gần đó tổ chức cứu hộ. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày đơn vị đã cứu được người, lai đất phương tiện vào bờ an toàn.

Cũng trong ngày hôm đó, hồi 18 giờ 30 phút, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm ngư dân Phạm Huy Kiên, sinh năm 1981, xã Thái Thượng (Thái Thụy) trong quá trình đánh bắt thủy hải sản tại khu vực vùng biển cửa sông Hóa bị rơi xuống biển mất tích. Sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã nhanh chóng triển khai hai xuồng BP 03-08-02 và BP 03-15-01 cùng 14 cán bộ, chiến sĩ do Đại úy Phạm Ngọc Hiếu, Phó Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy đội hình xuất kích đến khu vực ngư dân bị nạn để tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm của đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi 20 phương tiện của ngư dân đang đánh bắt gần đó phối hợp với lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý, Hải đội 2 BĐBP thành phố Hải Phòng và Cảnh sát biển Vùng 1 tổ chức tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, mặc dù sóng to, gió lớn kết hợp mưa, đêm tối nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản ngại khó khăn, vật lộn với sóng gió, luôn kiên định, kiên trì tìm kiếm với hy vọng cứu được nạn nhân. Đến 9 giờ 50 phút ngày 9/11, đơn vị cùng với lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đưa nạn nhân vào bờ bàn giao cho chính quyền, gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Đại úy Phạm Ngọc Hiếu tâm sự: Đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ tai nạn trên biển mà Hải đội 2 tham gia cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm. Dù là nhiệm vụ thường xuyên hay đột xuất, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của cấp ủy, chính quyền, tạo dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng; đồng thời, là chỗ dựa tin cậy của ngư dân sản xuất trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

## TẮT ĐẠT



Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.

# THÁI THỤY Tập trung xử lý rác thải sinh hoạt

Những năm qua, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy đạt được nhiều thành tựu, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt.



Lò đốt rác vận hành hàng ngày góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thực hiện Công điện số 17/CD-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Phân công các thành viên phụ trách từng xã hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ phòng phụ trách từng cụm xã hướng dẫn về chuyên môn, địa phương phân công cán bộ hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. 100% xã, thị trấn đồng loạt ra quân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. 44/48 xã, thị trấn có các tổ thu gom theo quy mô toàn xã, tăng tần suất thu gom, xử lý rác thải, tối thiểu 2 - 3 lần/tuần; 3 xã: Thụy Hà, Thụy Xuân, Thụy Sơn và thị trấn Diêm Điền thành lập HTX môi trường, hoạt động đạt hiệu quả cao, rác thải cơ bản được thu gom và xử lý triệt để. 48/48 xã, thị trấn duy trì ngày tổng vệ sinh môi trường 24 hàng tháng với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, công chức xã, thị trấn, trạm y tế, giáo viên, học sinh và nhân dân. Hiện toàn huyện có 30 xã thực hiện quy hoạch và

đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt với 20 lò, trong đó 17 lò đã đi vào hoạt động; 18 xã, thị trấn xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chôn lấp kết hợp đốt tại chỗ. Các bãi rác thải tự phát cơ bản đã được trám lấp đất, cát và trồng cây xanh.

Vài tháng nay, công tác vệ sinh môi trường ở Thụy Hà đã có sự cải thiện đáng kể, các con đường, ngõ xóm trở nên khang trang, sạch đẹp. Đây chính là hiệu quả từ việc thực hiện mô hình HTX môi trường được xã triển khai từ tháng 4/2017. Những năm trước đây, trên địa bàn xã tình trạng rác thải không có nơi tập kết, người dân xả rác tùy tiện diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là khu vực ven các trục đường. Nhưng từ khi HTX môi trường được thành lập và đi vào hoạt động thì vấn đề đó đã dần được giải quyết. Mọi chỉ đi vào hoạt động được một thời gian ngắn nhưng cho đến nay HTX đã hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Theo ông Lê Quang Trình, chủ nhiệm HTX, những ngày đầu hoạt động hết sức khó khăn, việc thu phí dịch vụ không đơn giản, một số hộ chưa nhận thức đúng về việc thu gom, xử lý rác thải tập trung, nhiều trường hợp xả rác tùy tiện. Để nâng cao nhận thức cho nhân dân, HTX đã phối hợp với các đoàn thể địa phương, khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đến nay, những con

đường trên địa bàn xã Thụy Hà đã mang một diện mạo mới, sạch đẹp hơn. Hoạt động của tổ thu gom rác thải được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ngày 24 hàng tháng, xã viên HTX phối hợp với nhân dân vệ sinh toàn bộ đường làng ngõ xóm, vệ sinh trong gia đình. Bên cạnh đó, HTX đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người chăn nuôi nâng cao nhận thức và có nhiều việc làm thiết thực bảo vệ môi trường như không vứt xác động vật bừa bãi, mỗi khi có dịch bệnh người dân cần chủ động phòng, chống và xử lý gia súc, gia cầm bị bệnh. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Ngoại Trinh, xã Thụy Hà cho biết: Từ khi HTX môi trường hoạt động không còn tình trạng rác thải bừa bãi như trước nữa, đặc biệt là khu vực chợ và trên tuyến đường 28, giáp ranh thị trấn Diêm Điền. Người dân ý thức hơn về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. 100% rác thải sinh hoạt được thu gom ngay trong ngày nên không còn tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu dân cư.

Việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thái Thụy cơ bản đã được xử lý triệt để, tuy nhiên, tại một số địa phương, do điều kiện về quỹ đất nên công việc thu gom rác thải tập trung vẫn còn gặp khó khăn nên vẫn còn xảy ra tình trạng người dân xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

MINH NGUYỆT

# Sôi động thị trường mùa Giáng sinh

Những năm gần đây, lễ Giáng sinh dường như không chỉ là ngày lễ lớn của riêng những người theo đạo Thiên chúa mà trở thành ngày lễ của đông người dân, đặc biệt là giới trẻ. Ở khắp nẻo miền quê, nhiều người từ tuổi cao đến trẻ nhỏ đã biết đến và háo hức đón chờ, chung vui và cùng tham gia các hoạt động đón chào Noel cùng với đồng bào theo đạo Thiên chúa. Đặc biệt, năm nay, mới từ tháng 11, không khí Noel đã sớm hiện hữu với những cây thông, hàng đèn trang trí bắt mắt, xuất hiện ở các nhà thờ, trung tâm thương mại, khu vui chơi công cộng. Trên các tuyến phố, các cửa hàng, cửa hiệu cũng nổi bật, rực rỡ sắc đỏ, đèn màu và biểu tượng của mùa Giáng sinh như hộp quà, tuần lộc, bông tuyết, vòng nguyệt quế xen lẫn biển hiệu khuyến mãi, giảm giá chào mừng Noel. Riêng tại những nơi chuyên kinh doanh đồ thờ, đồ trang trí và quà tặng Noel thì luôn tấp nập, nhộn nhịp người ngắm nghía và lựa chọn mua sắm.

Khác mọi năm, năm nay thị trường phục vụ mùa Giáng sinh có nhiều đổi mới. Số cửa hàng bán đồ Giáng sinh cũng nhiều hơn, mặt hàng phong phú, đa dạng. Người dân cũng sắm sửa trang trí đón Giáng sinh sớm hơn làm cho thị trường sôi động, nhộn nhịp.



phù, chất lượng và tinh tế, bắt mắt hơn năm ngoái. Tại một cửa hàng đồ điện nhà thờ Chính tòa, nhân viên bán hàng cho biết: Khác với mọi năm, gần đến Noel người dân mới đi mua

sắm, năm nay, từ trong tháng 11 khách hàng đã đến mua sắm đông. Năm bắt đầu cầu nên cửa hàng cũng nhập số lượng hàng lớn về phục vụ, đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân.

Năm ngoái, đồ trang trí Noel đã sớm xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan thì năm nay thêm nhiều chủng loại bởi có nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, chất liệu

tốt hơn, được đầu tư nghiên cứu, sản xuất hướng đến sự tiện dụng. Đặc biệt, những mặt hàng truyền thống của lễ Giáng sinh như mô hình ông già Noel, cây thông, đèn màu, tuần lộc đều có đủ loại kích cỡ, giá cả khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh thị trường đồ thờ và đồ trang trí Noel, năm nay, các dịch vụ phục vụ mùa Giáng sinh cũng phong phú và sôi động, hướng tới sự thuận tiện và hài lòng của khách hàng. Dù là doanh nghiệp, nhà hàng hay gia đình, nếu cần trang trí Noel hoặc tổ chức sự kiện đón Noel đã có dịch vụ sẵn sàng phục vụ. Chỉ cần đặt hàng hẹn giờ, ông già Noel sẽ có mặt trao quà cho cá nhân trẻ em hoặc cùng giao lưu, tặng quà với cả một nhóm trẻ. Tại cửa hàng đồ lưu niệm trên phố Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), chủ cửa hàng cho biết: Năm bắt đầu mua sắm mùa Giáng sinh, cửa hàng nhập lượng lớn các mặt hàng lễ đồ trang trí Noel, các đồ dùng sinh hoạt, phụ kiện thời trang, dụng cụ học tập... có thể dùng làm quà cho các lứa tuổi trẻ em, thanh niên, người lớn, giá cả vừa phải chỉ từ 20.000 - 100.000 đồng là đã chọn được món quà ý nghĩa. Cửa hàng cũng đồng thời nhận luôn dịch vụ ông già Noel trao quà Giáng sinh với phương châm tận tình, văn minh, hiện đại. Do tạo được sự thuận tiện cho khách nên cửa hàng lúc nào cũng tấp nập.

## Chị Đào Kim Ngân, chủ cửa hàng XimoK, khu Damsan, thành phố Thái Bình



Shop vừa phục vụ mùa sắm mùa Giáng sinh vừa mở dịch vụ ông già Noel tặng quà để tạo sự thuận lợi cho khách hàng. Vì dịch vụ 2 trong 1, shop khuyến mãi luôn tiến gói quà, giảm giá dịch vụ trao quà trong nội thành, phục vụ nhiệt tình với phương châm đem niềm vui Giáng sinh đến với mọi người.

## Chị Nguyễn Thị Mùi, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình



Đồ trang trí Giáng sinh năm nay rất đa dạng, phong phú, đủ chủng loại, hình thức đẹp, giá cả lại hợp lý, đáp ứng được mọi nhu cầu của cá nhân, tập thể. Từ đầu tháng 12 tôi đã mua về đồ trang hoàng nhà cửa cho không khí Giáng sinh thêm tưng bừng và để con trẻ thêm háo hức, phấn khởi.

Nhiều phụ huynh đến chọn mua quà cho con, cho cháu cũng đặt luôn dịch vụ trao quà và ngược lại, đến đặt dịch vụ trao quà cũng chọn mua luôn quà tặng. Các mặt hàng bán chạy nhất những ngày qua là đồ trang trí Noel và các loại quà tặng nhỏ nhắn, dễ thương như chuông khánh, vòng nguyệt quế, dây trang trí, mũ ông già Noel, tất, gang tay, người tuyết, tuần lộc và cặp sách, hộp bút, đèn học...

Không khí Giáng sinh đang hiện hữu. Sự đa dạng, phong phú, sôi động của thị trường dịch vụ phục vụ Noel, đồ trang trí, quà tặng và sự háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa của đông đảo người dân đã phần nào phản ánh đời sống vật chất đủ đầy. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao và có nhiều đổi mới.

HÀ DUNG